

VietinBank tăng quy mô gói ưu đãi lãi suất SME UP lên 15.000 tỷ đồng

15:01 30/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

VietinBank vừa quyết định gia tăng quy mô gói ưu đãi lãi suất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) SME UP lên 15.000 tỷ đồng và điều chỉnh giảm lãi suất cho vay chỉ từ 6,8%/năm.

Năm 2023, đồng hành với doanh nghiệp SME vượt qua các thách thức của nền kinh tế, VietinBank đã triển khai gói ưu đãi lãi suất SME UP. Gói ưu đãi được các doanh nghiệp đánh giá cao và nguồn vốn ưu đãi lãi suất được hấp thụ tốt.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục gia tăng quy mô gói ưu đãi lên 15.000 tỷ đồng và giảm thêm lãi suất cho vay với mức lãi suất ưu đãi mới chỉ từ 6,8%/năm.

Cụ thể, các khoản vay có kỳ hạn đến 6 tháng bằng VND, phát sinh mới trong khoảng thời gian từ nay đến hết 31/12/2023 sẽ được tham gia chương trình. Gói ưu đãi áp dụng cho các doanh nghiệp SME lần đầu vay vốn tại VietinBank hoặc chưa giải ngân khoản vay trong vòng 6 tháng qua.

New
Tháng 7/2023

VIETINBANK SME 2023

35
NĂM
KHÁT VỌNG
TÂM CAO MỚI
1988 - 2023

VietinBank

SME UP TĂNG NHANH VỐN VAY, GIẢM NGAY LÃI SUẤT

15.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi từ **6,8%/năm**
Dành cho Doanh nghiệp SME mới tại VietinBank
Từ nay đến 31/12/2023



Áp dụng theo các điều kiện của VietinBank

VietinBank tăng quy mô gói ưu đãi lãi suất SME UP lên 15.000 tỷ đồng.

Điều đặc biệt ở gói ưu đãi này là khi dư nợ của doanh nghiệp SME ngày càng tăng thì lãi suất cũng được giảm tương ứng. Đây là một chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp SME tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với định hướng chung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hạ lãi suất cho vay.

VietinBank hiện đang là một trong những ngân hàng tiên phong cung cấp giải pháp tài chính trọn gói theo từng bước phát triển của doanh nghiệp SME, từ khi bắt đầu giao dịch với ngân hàng cho đến khi mở rộng quy mô và trở thành khách hàng thân thiết tại VietinBank.

Giải pháp đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao của doanh nghiệp SME trong hành trình phát triển. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm 35 năm trong ngành Tài chính - Ngân hàng, VietinBank còn cung cấp cho doanh nghiệp giá trị gia tăng là sự tư vấn chuyên nghiệp trên cơ sở am hiểu sâu sắc thị trường của ngân hàng, để hai bên cùng đồng hành và phát triển lớn mạnh.

Với năng lực cung ứng giải pháp tài chính xuất sắc cho doanh nghiệp SME, VietinBank đã được tổ chức quốc tế The Asian Banker bình chọn là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” 3 năm liên tiếp 2021 - 2023.

Để biết thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietinbank-tang-quy-mo-goi-uu-dai-lai-suat-sme-up-len-15000-ty-dong>